

หัวข้อสารนิพนธ์ ประเพณีการแต่งงานของชาวจีนในประเทศไทย
(กรณีศึกษาจีนแต้จิ๋วในตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร)
ชื่อผู้วิจัย นางสาว สมศรี แซ่จิ่ง
สาขาวิชา มานุษยวิทยา
ปีการศึกษา 2536

สำนักหอสมุดกลาง

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ตลอดจนประเพณีการแต่งงานของชาวจีนในประเทศไทย โดยเน้นเฉพาะจีนแต้จิ๋วในตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งปัจจัยที่ทำให้ประเพณีการแต่งงานของชาวจีนในชุมชนกระทุ่มแบนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม โดยใช้วิธีการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ชาวจีนที่เป็นคนท้องถิ่นในชุมชนกระทุ่มแบน ซึ่งผลจากการศึกษานพบว่า ชาวจีนได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเพื่อทำการค้าขายเป็นสำคัญ และการตั้งหลักแหล่งของชาวจีนมักอยู่ตามริมน้ำ เพราะเป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการค้าขายและขนส่งสินค้า ชุมชนกระทุ่มแบนก็เป็นชุมชนที่มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน ชาวจีนจึงนิยมเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ชุมชนนี้เป็นจำนวนมากในสมัยรัชกาลที่ 4 และการยึดถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนก็เป็นไปอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นปึกแผ่นของสังคมชาวจีนเอง ประเพณีและพิธีกรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดระเบียบขององค์กรทางสังคมของชาวจีน และประเพณีการแต่งงานก็เป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่มีส่วนในการดำรงความเป็นองค์กรทางสังคมของชาวจีนได้ ดังจะเห็นได้จากการประกอบพิธีการแต่งงานที่มีการปฏิบัติตามประเพณีอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่สภาพชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลักษณะของวัฒนธรรมก็ได้ปรับเปลี่ยนไปด้วยเพื่อความเหมาะสมในการดำรงชีวิต และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านประเพณีการแต่งงานเป็นอย่างมากคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของชาวจีนเอง ลักษณะโครงสร้างครอบครัวจีนได้กลายมาเป็นแบบครอบครัวเดียวกันมากขึ้น การเลือกคู่ครองเป็นไปตามความสมัครใจของหนุ่มสาว นอกจากนี้ปัจจัยทางเศรษฐกิจก็มีส่วนสำคัญในการลดขั้นตอนพิธีการแต่งงานลงเพื่อความ

ประหยัดและรวดเร็ว เพราะสภาพเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันค่อนข้างบีบรัดตัว จนกระทั่งทำให้ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเริ่มเปลี่ยนแปลงและจางหายไป พิธีกรรมบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องยึดถือปฏิบัติแล้ว

สำนักหอสมุดกลาง

